
Cofnodion 
Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau 
 
Dyddiad:  8 Chwefror 2023 
 
Amser:  4.00 pm 
 
Yn bresennol:  Y Cynghorwyr D Mayer (Cadeirydd), S Cocks, P Drewett, F Hussain, M Pimm, A 

Screen, E Stowell-Corten a K Whitehead   
 
Yn Bresennol:  Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol Trawsnewid a Chanolfan Gorfforaethol), 

Steve Ward (Prif Weithredwr Casnewydd Fyw ac Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer 
Cynnig Casnewydd), Christopher Dawson Morris (Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer 
Cymunedau Cryf Gwydn (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan), Ceri Doyle 
(Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Teithio Cynaliadwy (Cartrefi Dinas Casnewydd), 
Joanne Gossage (Rheolwr Gwasanaeth yr Amgylchedd a Hamdden ar gyfer 
Cyngor Dinas Casnewydd ac Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Mannau Gwyrdd a 
Diogel), Guy Lacey (Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Sgiliau Cywir (Coleg Gwent), 
Nicola Dance (Uwch Swyddog Partneriaeth Polisi), Janice Dent (Rheolwr Polisi a 
Phartneriaeth), Leanne Rowlands (Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ac 
Etholiadol), Harriet Bleach (Cynnal Cymru), Neil Barnett (Swyddog Craffu), 
Pamela Tasker (Swyddog Cefnogi Llywodraethiant) Taylor Strange ( Swyddog 
Cefnogi Llywodraethu) 

 
Ymddiheuriadau:  Y Cynghorwyr J Jones 
 
 
 
1 Datganiadau o ddiddordeb  

 
Dim. 
 

2 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf  
 
Cynigiwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2022 fel cofnod cywir. 
  
 

3 Cynllun Llesiant Partneriaeth Casnewydd yn Un 2022-23 Perfformiad Ch2  
 
Gwahoddedigion: 

-       Rhys Cornwall- Cyfarwyddwr Strategol Trawsnewid a Chanolfan Gorfforaethol 
-       Steve Ward - Prif Weithredwr Casnewydd Fyw ac Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer 

Cynnig Casnewydd. 
-       Christopher Dawson Morris-Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Cymunedau Cryf Gwydn 

(Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) 
-       Ceri Doyle - Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Teithio Cynaliadwy (Cartrefi Dinas 

Casnewydd) 
-       Joanne Gossage - Rheolwr Gwasanaeth yr Amgylchedd a Hamdden ar gyfer Cyngor 

Dinas Casnewydd ac Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel 
-       Guy Lacey - Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Sgiliau Cywir ( Coleg Gwent) 
-       Nicola Dance - Uwch Swyddog Partneriaeth Polisi 
-       Janice Dent - Rheolwr Polisi a Phartneriaeth 



 

  
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Pwyllgor gan y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth a eglurodd fod yr 
adroddiad yn olwg hanesyddol ar Chwarter 2 yn gosod allan gwaith partneriaethau yn erbyn 
Cynllun Llesiant y chwarter. Hon oedd blwyddyn olaf y Cynllun ac roedd gwaith yn cael ei 
wneud tuag at ffurfio'r Cynllun Cyflawni Lleol newydd gyda'r drafft terfynol ar gael yn fuan. 
Roedd perthynas ymrwymiad partneriaeth gref yng Nghasnewydd ac roedd ymrwymiad ac 
ymgysylltiad partneriaid yn dangos buddion. 
  
Mannau Gwyrdd a Diogel 
  
Gwahoddwr: 
  

-       Joanne Gossage - Rheolwr Gwasanaeth yr Amgylchedd a Hamdden ar gyfer Cyngor 
Dinas Casnewydd ac Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel. 

  
Rhoddodd yr Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel drosolwg o’r ymyriad a 
thynnodd sylw at lwyddiannau a chyflawniadau allweddol y Pwyllgor. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
  

         Ble mae prosiect Barrack Hill? 
  

Eglurodd y Rheolwr Gwasanaeth fod y prosiect hwn ychydig oddi ar Sorrell Drive a'i 
fod yn cael ei ddidoli gyda grant gan Lywodraeth Cymru i gael gwared ar bla o 
ganclwm oherwydd tipio anghyfreithlon. Ysbrydolwyd y Gymuned i weithio ar osod 
llwybr troed a meinciau i mewn. 

  
         Ategodd y Pwyllgor y gwaith sy’n cael ei wneud yno a gofynnodd sut yr oedd yn 

cysylltu â’r llwybrau teithio llesol a’r Ffordd i Natur a pha mor hawdd oedd ychwanegu 
mwy o lwybrau teithio llesol i’r cynllun cyffredinol. 
  

Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth fod yna gysylltiad posibl trwy deithio llesol i 
greu rhwydwaith o lwybrau teithio llesol heb ddefnyddio'r ffyrdd trwy ddefnyddio 
beiciau a'i fod i gyd yn rhan o'r rhwydwaith natur i frwydro yn erbyn newid hinsawdd. 

  
         Gofynnodd y Pwyllgor a oedd y llwybr teithio llesol rhwng Harlequin Drive a Sorrell 

Drive yn hawdd i gynnwys llwybrau teithio iddo o’r barics tuag at hyn gan fod y 
dopograffeg yn wael. 
  

Cadarnhawyd bod y graddiant yn anodd i'w gyflawni oherwydd o fewn teithio llesol 
roedd arweiniad graddiant. Er enghraifft, mewn perthynas â phont droed Devon 
Place, adeiladwyd y ramp i gyrraedd y graddiant cywir ar gyfer hygyrchedd. Roedd yn 
strwythur mawr, ond mae’n cymryd llawer o’r tir ac mae’n dibynnu ar y gymuned yn ei 
nodi fel llwybr teithio llesol. Mae’n rhaid i lwybrau fod ar y Map Teithio Llesol er mwyn 
rhoi cyllid ac er mwyn gwneud cais am arian. Pe bai’r Pwyllgor am i’r tîm edrych ar 
hyn, gellid ei ychwanegu at y map teithio llesol. 

  
Atgoffodd y Cyfarwyddwr Strategol y Pwyllgor eu bod yma i ystyried perfformiad 
Chwarter 2. 
  

         Dywedodd Aelod eu bod wedi bod yn bresennol yn y cyflwyniad Ffordd i Natur a'u 
bod wedi'u plesio'n fawr gan y cydweithio gyda'r Cyngor a gwirfoddolwyr ac roedd yn 
enghraifft wych o bartneriaeth effeithiol. 
  



 

         Gofynnodd Aelod a oedd unrhyw gynlluniau ar gyfer datblygu ym Mharc Beechwood 
eleni ac a fyddai unrhyw gynlluniau ar gyfer ymgynghori ag unrhyw Gynghorwyr a 
thrigolion oherwydd bod ardal y berllan yn cael ei rhwygo gan unigolion gan fod y 
diffyg ymgynghori hwn yn bryder. 
  

Argymhellwyd y gallai'r Aelod ymgynghori â'r Rheolwr Gwasanaeth y tu allan i'r 
cyfarfod. 

  
         Nododd y Pwyllgor y gostyngiad mewn presenoldeb yn y gweithdai oherwydd bod 

Rhanbarth Gwent yn cymryd drosodd. 
  

Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth na chysylltwyd yn benodol ag aelodau'r 
grwpiau am hyn, ond y gellid cwblhau hyn. 

  
         Gofynnodd y Pwyllgor sut y byddai’r newid yn effeithio ar y gwaith da a wnaed eisoes 

ac a oedd y targedau a osodwyd yn 2018 wedi newid. 
  

Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth nad oedd llawer wedi newid er bod mesurau 
perfformiad wedi eu hailystyried 2 flynedd yn ôl. 

  
         Dywedodd y Pwyllgor, gan fod cydweithredu yn thema allweddol, ei fod yn cymryd 

llawer o amser, a oedd yn werth chweil a ble roedd wedi gwneud gwahaniaeth. 
  

Ategwyd bod y digwyddiad a gynhaliwyd ar gyfer Ffordd at Natur yn enghraifft o 
gydweithio gwych, roedd y brwdfrydedd yn wych a bu ymgysylltu mawr. Roedd y 
Gymuned wir y tu ôl iddo ac ni welwyd achosion o ddinistrio ac ati . 
  
Gofynnodd y Pwyllgor faint a wnaeth y partner yn yr achos hwn a chadarnhawyd ei 
fod yn ymwneud â’r holl grwpiau’n cydweithio megis timau mewnol, Rheoli Gwastraff 
ac Iechyd yr Amgylchedd. 

  
         Gofynnodd y Pwyllgor pam nad oedd Prif Gynllun Pillgwenlli wedi'i gyhoeddi a pham 

nad oedd Cynghorwyr Pill yn rhan o hyn. 

  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol nad oedd y Prif Gynllun drafft wedi'i gyhoeddi 
eto, ond bod ymgysylltu â'r gymuned yn bwysig, a bod mudiad o'r enw Urbanists yn 
datblygu'r Cynllun a bod blaenoriaethau ar y gweill ar hyn o bryd. Roedd y grŵp Pill 
Mwy Diogel ar wahân, gyda'r Prif Arolygydd John Davies yn ymwneud â hyn. Nodwyd 
bod Cynghorwyr yn gysylltiedig ond bod gwahaniad rhwng ymglymiad a 
gweithrediadol, ond dylid cymeradwyo'r cynllun yn y misoedd nesaf. 

  
         Gofynnodd y Pwyllgor am Brif Gynllun Maendy ac a oedd hwn gyda Maindee 

Unlimited a Phrosiect Adnewyddu Ardal Maendy . 
  

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth y gallent ddarganfod beth oedd y gwelliannau ar 
gyfer ward Maendy a rhoi gwybod i'r Cynghorydd. 

       
         Gofynnodd y Pwyllgor sut oedd yr ymwneud â thrigolion lleol . 

  
Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth fod yna Asesiad Isadeiledd Gwyrdd, roedd yna 
lawer o ddigwyddiadau ymgynghori ac roedd pobl yn cynnig safleoedd a oedd yn 
ddolur i'r llygaid ee, Wharf Road. 



 

  
         Gwnaeth y Cadeirydd sylw ar y pwynt a ofynnwyd ynglŷn â Chynghorwyr yn 

bartneriaid i'w cynnwys a bod angen gwybod beth oedd yn digwydd gyda'r holl 
bartneriaid yn y wardiau perthnasol. 
  

Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol bod llawer o bwyntiau da wedi'u codi y gellid eu 
dileu megis pryderon Aelodau'r Ward ynghylch peidio â bod yn rhan o'u ward ac y 
gallai hyn fod yn argymhelliad i'r Pwyllgor. 
  

         Dywedodd y Cadeirydd fod astudiaethau achos yn ddefnyddiol i amlygu'r hyn a 
weithiodd a'r hyn nad oedd yn gweithio'n dda. 
  

Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth fod gweithio mewn partneriaeth yn 
bwysig ond wrth i'r cynllun ddod i ben collwyd momentwm a bod angen edrych ar y 
cynllun newydd i'w adfywio. Roedd y ffigurau'n hen felly byddai'r cynllun newydd yn 
gallu adnewyddu ac ailedrych ar flaenoriaethau. 

  
         Gofynnodd y Pwyllgor, o ran cydnerthedd, pa mor effeithiol fyddai'r bwrdd 

partneriaeth o ran materion Casnewydd yn unig ee, materion amddiffyn rhag llifogydd 
sut y byddent yn cael sylw rhanbarthol. 

  

Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth fod camau gweithredu clir yn y cynllun 
lleol a bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda'r tîm. Roedd rhai sefydliadau yn 
rhanbarthol, ac eraill yn canolbwyntio ar Gasnewydd ond roeddent yn awyddus i 
gydweithio ar gyfer trigolion Casnewydd. Aeth y gweithdai ym mis Rhagfyr yn dda ac 
roedd yr ymgysylltu yn gadarnhaol iawn. 

  
         Dywedodd y Pwyllgor fod yr agwedd gadarnhaol yn galonogol ond roedd ofn y 

byddai pethau'n gwanhau, ac na fyddai materion yn cael sylw a oedd yn rhanbarthol 
ac nid yn lleol ac yr oedd angen eu hystyried. 
  

Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth fod yna agwedd ranbarthol, ond roedd 
swyddogion lleol yn glir iawn eu bod yn gweithio gyda Chasnewydd. Dywedodd yr 
Uwch Swyddog Partneriaeth Polisi bod bwletin bob pythefnos yn cael ei anfon allan 
mewn perthynas â'r elfen gyfathrebu a byddai'n sicrhau bod pob Cynghorydd yn 
derbyn hwn. Dywedodd y Cadeirydd bod angen i'r Un Bwletin fod yn fwy penodol i 
wardiau a gwneud yn siŵr bod swyddogion yn cysylltu â Chynghorwyr i siarad â nhw. 

  
Teithio Cynaliadwy 
  
Gwahoddwr: 
  

-       Ceri Doyle - Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Teithio Cynaliadwy (Cartrefi Dinas 
Casnewydd) 

  
Rhoddodd yr Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Teithio Cynaliadwy drosolwg o'r ymyriad a 
thynnodd sylw at lwyddiannau a chyflawniadau allweddol y Pwyllgor. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
  

         Holodd y Pwyllgor am y coch a ddangoswyd yn erbyn y Comisiwn Burns a oedd yn 
bryder aruthrol gan y teimlwyd bod yr uchelgeisiau’n fychan iawn gyda materion y 
ceisiwyd mynd i’r afael â hwy o amgylch Casnewydd. Roedd yr adroddiad ei hun 
flwyddyn ar ei hôl hi ond pe bai'r cynllun yn gweithredu fel y cynlluniwyd byddai'n 



 

gwneud newidiadau gwerth chweil. Yr ymrwymiad mwyaf pendant oedd y llwybrau 
bysiau, ond y mesurau yr oedd eu hangen oedd mwy o orsafoedd rheilffordd gan na 
fyddai pethau ond yn gwaethygu, ond nid oedd dim o hyn yn debygol o ddigwydd yn y 
dyfodol agos. 

  
Dywedodd yr Arweinydd Ymyrraeth nad oedd hyn yn rhan o'r cylch gwaith ond bod 
gan y Cyngor gynrychiolydd ar y Comisiwn o hyd ac nid oedd rhai o'r eitemau 
strategol hyn megis llwybrau rheilffordd ac ati yn feysydd y gallem ddylanwadu 
arnynt. 

  
         Dywedodd y Pwyllgor yn y Cynllun Llesiant fod cael pobl allan o geir yn amcan ac yn 

ffactor yng Nghasnewydd oedd yn bwrw ymlaen ag agenda Burns a oedd yn yr 
adroddiad. 

  
Dywedodd yr Arweinydd Ymyrraeth fod gennym bellach gynrychiolwyr ar Gomisiwn 
De-ddwyrain Cymru a’r darnau allweddol o waith oedd newid ymddygiad a’r angen i 
ystyried newid ymddygiad i gael pobl allan o geir ac edrych ar ddulliau eraill o deithio 
llesol i leihau’r defnydd o geir. Roedd awydd am hyn o hyd gan Gomisiwn 
Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru. 

  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod hyn wedi'i godi fel risg sylweddol, o fewn 
Partneriaeth Casnewydd yn Un a'i bod yn dderbyniol iddo gael ei godi ond bod yr 
Arweinydd Ymyrraeth wedi ymateb cymaint ag y gallent. 
  

         Llongyfarchodd y Pwyllgor y tîm ar y llwybrau teithio llesol a gwblhawyd hyd yn hyn a 
theimlwyd y gallent fod wedi cael eu rhoi ar waith yn gynt. Argymhellodd y Pwyllgor 
fod treftadaeth gref yng Nghasnewydd ac a ellid cysylltu llwybrau teithio a 
chymeriadau treftadaeth ee cymeriadau Siartwyr ac a allai hyn fod yn gost-effeithiol. 

  
Dywedodd yr Arweinydd Ymyrraeth fod y llwybrau teithio llesol a’r mapiau yn 
rhywbeth yr oedd y tîm yn eithaf balch ohonynt a bod yr ongl ar dreftadaeth yn 
newydd, a nodwyd nad oedd digon yn cael ei wneud i hyrwyddo llwybrau teithio llesol 
a bod y tîm yn ymwybodol o wneud hynny. byddai mwy o gysylltiadau cyhoeddus a'r 
pwyntiau hyn a godwyd ynghylch cysylltu â threftadaeth yn cael eu hystyried. 

  
         Dywedodd y Pwyllgor fod newid ymddygiad yn digwydd pan fydd pethau'n hawdd a 

phe bai teithio'n haws yna byddai ymddygiad yn newid. Cytunodd y Cadeirydd fod 
cael pobl i chwilio am bethau yn ddiwylliannol yn bwynt da. 

  
         Soniodd y Pwyllgor am y sgyrsiau niferus am lwybrau teithio llesol ac roedd y maes 

hwn yn her enfawr ac roedd yn ddyddiau cynnar yr oedd angen eu cydnabod. 
Dywedodd y Pwyllgor fod angen i bobl wneud ymrwymiad ac mai’r car oedd y llwybr 
hawsaf weithiau. Nododd y Pwyllgor fod llwybrau diwylliant yn bwysig, a bod angen 
cymryd sgwrs syml i wardiau a bod geiriad yr agenda yn llawer i’r cyhoedd ei 
ddarllen. 
  

Cytunodd y Cadeirydd â'r pwynt o gyfathrebu â'r Wardiau ac a oedd nifer yr 
ymgynghoriadau a ddefnyddiwyd yn berthnasol i gymunedau lleol. Cytunodd yr 
Arweinydd Ymyrraeth fod ystod dda o bwyntiau wedi’u trafod gan ein bod i gyd yn 
gysylltiedig â’n gilydd a’u crynhoi fel a ganlyn: 

  
         Beth ydym ni’n ei wneud drwy’r grŵp teithio cynaliadwy ynglŷn â hyrwyddo creu 

lleoedd a hybiau trafnidiaeth integredig. 



 

         Sut yr ymgynghorwyd a beth oedd ar gael i deithio arno mewn ffordd gynaliadwy 
a sut yr hyrwyddwyd hyn. 

         Beth allwn ni ei wneud i ymgynghori ar opsiynau i leihau canlyniadau tagfeydd ar 
yr M4. 

  
Cymunedau Cryf Gwydn 
  
Gwahoddwr: 

-       Christopher Dawson Morris - Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Cymunedau Cryf Gwydn 
(Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

  
Rhoddodd yr Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Cymunedau Cryf Gwydn drosolwg o'r ymyriad a 
thynnodd sylw at lwyddiannau a chyflawniadau allweddol i'r Pwyllgor. 

  

Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
  

         Gofynnodd y Pwyllgor am sicrwydd bod y rhanbarth yn unedig a bod gwahaniaethau 
o ran amcanion i adlewyrchu amrywiaeth o gymunedau sydd gennym ac amrywiaeth 
anghenion gwahanol gymunedau. 

  
Dywedodd yr Arweinydd Ymyrraeth fod yr hyn a oedd yn unigryw am gymunedau a 
chael dealltwriaeth o gymunedau ar lefel leol yn dangos bod y gwaith yr oedd 
Casnewydd yn Un yn ei wneud mor bwysig gan eu bod wedi cymryd yr amser i ddeall 
cymunedau. 
  

         Dywedodd y Pwyllgor fod y Cyngor yn defnyddio'r gyllideb gyfranogol i fod yn gyfaill i 
gymunedau ac yn yr Uwchgynllun Pill roedd nifer o randdeiliaid yn cymryd rhan. 
Gofynnwyd ble roedd y dystiolaeth bod hyn yn digwydd a phryd y byddai hyn yn dod 
i'r Pwyllgor, gan fod y Pwyllgor yn hoffi gweld astudiaethau achos o ddigwyddiadau 
sydd wedi digwydd. 

  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol y gallai'r darn o waith partneriaeth mewn 
perthynas ag uwchgynllun Pill ddod i'r pwyllgor nesaf gyda'r dystiolaeth hon. 
  

         Dywedodd Aelod Pwyllgor y gofynnwyd i'r Pwyllgor wneud sylwadau ar gynnydd y 
rhaglen a bod y gwaith yn wych ond pan osodwyd targedau, sut oedd hyn yn effeithio 
ar y gymuned. 

  
Dywedodd yr Arweinydd Ymyrraeth fod rhan o'r ffocws yn ymwneud â gwaith 
gwerthuso, a beth oedd y metrigau tystiolaeth galed a bod angen cael methodoleg ar 
gyfer rhoi'r gwerthusiad hwn at ei gilydd. 
  

         Dywedodd y Pwyllgor fod y Cymunedau Dysgu Cynnar yn hynod bwysig, a 
chanmolodd yr Aelod Cabinet y gwaith a wnaed. Roedd ymyrraeth gynnar yn annog 
ymddygiad rhieni ac roedd yn anfon y neges bod pobl yn malio. 

  
Cytunodd yr Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Cymunedau fod llawer iawn o waith yn 
cael ei wneud gan y timau a hanesion rhieni a'u hyder newydd ar gael rhwydwaith 
cefnogol. 

  
         Dywedodd y Pwyllgor fod y cyllidebu cyfranogol yn gam cadarnhaol a'i fod yn 

llwyddiannus iawn, ond efallai y dylid bod wedi treulio mwy o amser ar rwydweithio. 
  



 

Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaeth fod y llynedd wedi bod yn fwy heriol, ond 
roedd yn cynnal grŵp rhwydweithio a oedd yn rhannu'r hyn a weithiodd a'r hyn nad 
oedd wedi gweithio, ac roedd y rhwydwaith hwnnw'n dal i ymgysylltu. 
  

  
Sgiliau Cywir 
                         
Gwahoddwr - Guy Lacey - Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Sgiliau Cywir ( Coleg Gwent) 
  
Rhoddodd yr Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Sgiliau Cywir drosolwg o'r ymyriad a thynnodd 
sylw at lwyddiannau a chyflawniadau allweddol y Pwyllgor. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
  

         Dywedodd y Pwyllgor fod mwy o bobl yn gweld y digwyddiadau hyn megis ffeiriau 
swyddi yn dangos bod diddordeb o'r ochr gorfforaethol ac yn annog pobl i gael troed 
yn y drws. Bydd hyn yn datblygu gan fod angen cyfeirio pobl i'r cyfeiriad cywir. 

  

Cydnabu’r Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Sgiliau Cywir ei fod yn ymwneud â 
chyrraedd pobl ym mhob cymuned megis dysgwyr a gefnogir gan y coleg ag 
anawsterau dysgu a bod dilyniant i gyflogaeth yno i bawb gyda’r cymorth cywir. 
  

         Holodd y Pwyllgor ynghylch cyllid Ewropeaidd, ac a fyddai cronfeydd amgen yn 
cymryd lle hwn ac a oedd posibiliadau eraill. 

  
mai prosiect cronfa gymdeithasol oedd Aspire To Achieve a oedd yn darparu cymorth 
hanfodol i bobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â dilyn hyfforddiant. Mae cyllid 
newydd wedi'i leihau a'i wasgaru'n deneuach. Roedd rhywfaint o arian yno, ond 
cynllun newydd oedd hwn ac roedd rhywfaint o arian wedi'i ohirio a byddai'r prosiect 
hwn yn peidio â gweithredu ar draws y rhanbarth. 

  
  
Cynnig Casnewydd 

  
Nid oedd Steve Ward - Prif Weithredwr Casnewydd Fyw ac Arweinydd Ymyrraeth Cynnig 
Casnewydd yn gallu ymuno ar gyfer yr eitem hon.  

  
Soniodd y Pwyllgor am gynnig cadarnhaol Casnewydd yn Un a gwaith Casnewydd Fyw a’r 
gweithiau celf ar gylchfan Harlequin ac yn Pill. Soniodd y Pwyllgor am bwysigrwydd creu 
lleoedd a phwysigrwydd treftadaeth yn yr hyn a gynigir gan Gasnewydd a bod angen 
strategaeth ddiwylliannol gydgysylltiedig. 
  
  
Casgliadau 
  
Nododd y Pwyllgor y perfformiad yng Nghynllun Llesiant Partneriaeth Casnewydd yn Un 
2022-23 Ch2 a gwnaeth y sylwadau a ganlyn i Bartneriaeth Casnewydd yn Un: 
  
  
Mannau Gwyrdd a Diogel 

         Canmolodd y Pwyllgor yr adroddiad, a gwnaeth sylw ei fod yn dangos tystiolaeth dda 
o gynnydd. 

  



 

         Gofynnodd yr aelodau i ragor o astudiaethau achos gael eu darparu i'r Pwyllgor gan 
fod y Ffordd at Natur yn enghraifft wych o ganlyniadau cadarnhaol a gyflawnwyd drwy 
waith cydweithredol effeithiol. 

  
         Nododd y Pwyllgor y gostyngiad mewn presenoldeb yn y gweithdai, o bosibl 

oherwydd bod y cynllun Llesiant presennol yn agosáu at ddiwedd y cyfnod cyflawni 
yn ei fformat presennol. Gofynnodd yr Aelodau i'r Rheolwr Gwasanaeth geisio 
cadarnhau'r rhesymau penodol dros y gostyngiad mewn presenoldeb trwy drafod y 
mater hwn gyda phartneriaid a grwpiau. 

  
         Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ar gynllun Maendy y cyfeiriwyd ato yn yr 

adroddiad. 
  

         Cododd y Pwyllgor bwysigrwydd sesiynau briffio wardiau yn tynnu sylw at waith 
partneriaeth sy’n digwydd fel gwerthusiad. 

  
         Dywedodd y Pwyllgor fod yr adroddiad yn rhagorol, ei fod yn dangos cynnydd a 

thystiolaeth ategol dda a oedd yn dangos y cynnydd. Tynnodd y Pwyllgor sylw at y 
data a gynhwyswyd yn yr adroddiad a oedd yn sail i’r amcan hwn fel enghraifft o arfer 
da; argymhellodd y Pwyllgor y dylid ailadrodd y dull hwn sy'n seiliedig ar ddata ar 
gyfer yr holl adroddiadau cynnydd a dderbynnir gan y Pwyllgor. 

  
Teithio Cynaliadwy 

         Argymhellodd y Pwyllgor dri phwynt i’r Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Teithio 
Cynaliadwy eu hystyried: 

  
1 .    Beth sy’n cael ei wneud drwy’r grŵp teithio cynaliadwy ynglŷn â hyrwyddo creu 

lleoedd a hybiau trafnidiaeth integredig.  
2 .    Ymgynghorwyd trwy gynlluniau a phrosesau statudol y Cyngor, pa gamau sy'n 

cael eu cymryd i gerdded hyn allan drwy'r sefydliadau unigol? 
3.    Gan ehangu ar y cysyniad o ganolbwyntiau integredig, mae angen i deithio 

cynaliadwy fod yn fwy uniongyrchol a syml i'w ddefnyddio. Beth sydd ar gael nawr 
a sut y gellir hyrwyddo hyn yn fwy? 

  
         Gofynnodd y Pwyllgor i ragor o waith gael ei gwblhau ar hyrwyddiadau a hysbysebu 

sy'n gysylltiedig â threftadaeth yng Nghasnewydd. Er enghraifft, argymhellodd y 
Pwyllgor enwi llwybrau teithio llesol gydag enwau’r Siartwyr. 

  
         Er ei fod yn cydnabod bod canlyniadau'r Comisiwn Burns y tu allan i Gylch Gorchwyl 

y Pwyllgor, nododd y Pwyllgor fod angen mesurau uchelgeisiol i gynyddu teithio 
cynaliadwy yng Nghasnewydd a oedd yn ddewis arall deniadol yn lle teithio mewn 
car. 

  
Cymunedau Cryf a Gwydn 

         Gofynnodd y Pwyllgor i'r Rheolwr Gwasanaeth rannu drafft o Brif Gynllun Pilgwenlli gyda'r 
Pwyllgor. Bydd yr Ymgynghorydd Craffu yn ychwanegu'r pwnc hwn at Raglen Gwaith 
Cychwynnol Blynyddol Drafft y Pwyllgor 2023-24 ac yn trafod dyddiadau posibl 
ymhellach gyda'r swyddogion perthnasol. 

  
Sgiliau Cywir 

         Roedd y Pwyllgor yn hapus i dderbyn y wybodaeth a roddwyd ar gyfer yr ymyriad 
hwn ac nid oedd ganddo unrhyw sylwadau nac argymhellion. 

  
Cynnig Casnewydd 

         Roedd y Pwyllgor yn falch o'r datblygiadau cadarnhaol a gynhwyswyd yn y 
dangosfwrdd, a hefyd y gwaith partneriaeth gyda phrosiectau fel yr Hen Gylchfan 



 

Werdd ac yn Pill. Roedd yr Aelodau’n dymuno pwysleisio pwysigrwydd cael agwedd 
unedig at dreftadaeth yng Nghynnig Casnewydd o dan greu lleoedd. 

  
 

4 Adroddiad Cynghorydd Craffu  
 
Gwahoddwr: 
- Neil Barnett – Cynghorydd Craffu 
  

a)    Diweddariad ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol (Atodiad 1) 
  

Dywedodd yr Ymgynghorydd Craffu y byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 29 ain 

Mawrth 2023 a fyddai'n trafod Cynllun Busnes EAS a oedd yn dod i'r pwyllgor bob blwyddyn 
yn ogystal â Diweddariad Casnewydd Ddiogelach ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol sef 
y tro cyntaf i'r eitem hon ddod i'r cyfarfod. Pwyllgor. 
Ar 26 Ebrill 2023 byddai Cynllun Gweithredu Drafft Casnewydd yn Un ac Adroddiad 
Casnewydd Fyw yn dod gerbron y Pwyllgor. 
  
  

  
Daeth y cyfarfod i ben am 5.47 p.m 

  
 

 
Daeth y cyfarfod I ben am 5.47 pm 
 


